

บทสัมภาษณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

วันที่ 17 มีนาคม 2554

ณ สถานกงสุลใหญ่ เวลา 14.00-15.00 น.

พิธีกร : สวัสดีครับ ผมสมพร สุภานาม ครับ วันนี้ Learningpune.com ได้รับเกียรติให้เข้าสัมภาษณ์ท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ คุณทอมวิชัย ชาญสวรรค์ ที่สถานกงสุลใหญ่ อาคารดาลามาล แฮาส์ แหลมณาริมัน เมืองมุมไบครับ

พิธีกร : สวัสดีครับท่าน

กงสุลใหญ่ : สวัสดีครับ

พิธีกร : ผมขอเริ่มต้นด้วยการรบกวนท่านให้ภาพรวมของบทบาทและหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ พร้อมขอขำพื้นที่รับผิดชอบด้วยครับ

กงสุลใหญ่: สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบเปิดเป็นทางการเมื่อปี 2521 หรือ 33 ปีมาแล้ว มีเขตอาณา 4 รัฐ ได้แก่ รัฐมหาราษฏระ รัฐกัว รัฐมัธยประเทศ และรัฐคุชราต ทั้ง 4 รัฐนี้มีประชากรรวมกันประมาณ 220 ล้านคน โดยภารกิจหลักของสถานกงสุลใหญ่ฯ คือ การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับ 4 นี้ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและการกงสุล ซึ่งรวมถึงการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยที่อยู่ในเขตอาณา

ในส่วนที่เกี่ยวกับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในมุมไบนั้น งานด้านกงสุลครอบคลุมงาน การตรวจลงตรา งานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย ซึ่งรวมถึงการรับรองสัญญาจ้างงาน การให้บริการคนไทย อาทิ การออกหนังสือเดินทาง การออกเอกสารต่างๆ อาทิ สูติบัตร มรณบัตร งานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร รวมทั้งงานส่งเสริมการศึกษาในอินเดียและการดูแลนักเรียนไทย

ส่วนงานด้านการเมืองนั้น เมืองมุมไบมีความสำคัญทางการเมือง ความมั่นคงและเศรษฐกิจต่ออินเดีย เนื่องจากเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียและเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การเงิน การธนาคาร การคมนาคม และยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้นำทางการเมืองในรัฐ รวมทั้งติดตามพัฒนาการและความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทยในทางบวกและลบ อาทิ ประเด็นการก่อการร้าย เพื่อว่า หากในกรณีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จักได้เตรียมพร้อมในการดูแลและอพยพคนไทยให้ทันท่วงที

ในส่วนของงานด้านเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ฯ เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาคเอกชนอินเดีย บริษัท สมาคมและหอการค้าและอุตสาหกรรมของรัฐในเขต

อาภา เพื่อแสวงหาช่องทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอินเดีย โดยปัจจุบัน เน้นเรื่องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างภาพยนตร์ Bollywood ไปถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศ ไทยมากขึ้นรวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างภาพยนตร์ร่วมกัน ตลอดจน ติดตามและรายงานพัฒนาการเศรษฐกิจของอินเดียเพื่อประโยชน์ของภาคเอกชนไทย

นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินงานด้านสารนิเทศ เน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดีย ส่วนงานพิธีการทูตจะเป็นการประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรื่องการรับเสด็จพระราชวงศ์ รวมทั้งผู้แทนระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ไทยที่เดินทางมาเยือนมুমไบ

พิธีกร : ตามความคิดเห็นของท่าน เหตุผลใดที่ทำให้คนไทยเลือกมาศึกษาในอินเดีย และอินเดียมี จุดเด่นและจุดด้อยทางการศึกษาอย่างไรบ้างครับ?

กงสุลใหญ่ : ในภาพรวมแล้ว การเรียนการสอนร้อยละ 90 ของอินเดียจะใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น มาตรฐาน การสอนจึงมีความเป็นสากล จึงคิดว่าเห็นเหตุจูงใจหลักของนักเรียนที่อยากพัฒนา ภาษาอังกฤษจึงเลือกมาเรียนที่อินเดีย รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว ค่าเล่าเรียนที่อินเดียจะถูก กว่าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอื่นด้วย

อย่างที่กล่าวข้างต้น จุดเด่นของการศึกษาที่อินเดีย คือการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีความ เป็นสากล เท่าที่ได้รับทราบจากประสบการณ์ของอดีตนักศึกษา ส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจกับ การเอาใจใส่ของอาจารย์ ส่วนจุดอ่อน เห็นว่า สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนในมหาวิทยาลัยอินเดียอาจมีน้อยกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตก (อาทิ ใน บางแห่ง การเรียนการสอนยังใช้กระดานดำและชอล์ค เป็นต้น)

พิธีกร : ทางสถานกงสุลใหญ่มีนโยบายหรือแนวทางอย่างไรบ้างครับ ที่จะส่งเสริมคนไทยให้เข้ามา ศึกษาต่อในอินเดีย?

กงสุลใหญ่ : สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในอินเดียไปให้ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ด้วย

พิธีกร : ท่านมีนโยบายรวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนไทยอย่างไรบ้างครับ?

กงสุลใหญ่ : ทุกๆ ปี สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ โดย เน้นการสนับสนุนให้ชุมชนคนไทยร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม ไทยให้เป็นที่รู้จักในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนไทยมีความสามัคคีและมีความ เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งเราให้ความสำคัญกับกลุ่มนักเรียนไทยเป็นอันดับต้น ทั้งในการเข้าร่วม กิจกรรมของมหาวิทยาลัย อาทิ จัดงาน Thai Night รวมทั้งจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ อาทิ วันศาสนา วันแม่ เป็นต้น จึงอยากเชิญชวนให้สมาคมนักศึกษาไทยนำเสนอโครงการที่เห็นว่า

เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการส่งเสริมชุมชนไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะพิจารณาให้การสนับสนุน

พิธีกร : เท่าที่ท่านได้พูดคุยและสัมผัสกับนักเรียนไทยในอินเดียโดยเฉพาะที่เมืองปูเณ่ ท่านพบว่าพวกเขา มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร และประสบปัญหาอะไรบ้างครับ?

กงสุลใหญ่ : จากที่ได้พูดคุยกับนักเรียนไทยในอินเดีย ส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ดี ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต การเรียนการสอน สำเนียงภาษาอังกฤษ **จึงเห็นว่าการเปิดใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับการใช้ชีวิตอยู่ในอินเดีย** เนื่องจากการใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หลังจากใช้ชีวิตที่นี่แล้ว จะเห็นว่าการใช้ชีวิตที่อินเดียนอกจากจะได้รับความรู้จากการศึกษาแล้ว ยังเสริมสร้างให้เราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งขึ้นด้วย

เท่าที่ทราบ ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สำนักทะเบียนคนต่างชาติ หรือที่เรา รู้จักกันในชื่อ FRRO กำหนดขึ้นสำหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะในเรื่องการลงทะเบียนการพำนัก การต่อ การตรวจลงตราประเภทนักศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับระเบียบของกระทรวงมหาดไทยอินเดียในการกำหนดระเบียบที่เคร่งครัดมากขึ้น สืบเนื่องจากการก่อการร้ายที่เมืองมุมไบ

พิธีกร : ท่านมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับ?

กงสุลใหญ่ : สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการขอการตรวจลงตรา ซึ่งครอบคลุมปัญหาที่นักเรียนประสบในการลงทะเบียนพำนัก หรือ การต่อวีซ่า เพื่อให้มีการหยิบยกระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งที่เมืองหลวงที่กรุงนิวเดลี ที่กรุงเทพฯ และกรอบการประชุมต่างๆ ระหว่างไทยกับอินเดีย ส่วนสถานกงสุลใหญ่ฯ เองก็ได้ประสานกับหัวหน้าสำนักงานทะเบียนคนต่างชาติเป็นระยะเพื่อขอผ่อนผันเป็นกรณีๆ แต่เห็นว่า เนื่องจากเป็นปัญหาที่กระทบกับนักเรียนหลายชาติไม่ใช่เฉพาะนักเรียนไทย ทางสถาบันเอลทีเอสเองก็ได้เล็งเห็นปัญหานี้ จึงได้จัดการสัมมนาขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2554 เพื่อระดมความเห็นและจะประมวลนำเสนอให้ทางการอินเดียรับทราบและพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเข้าร่วมให้ความเห็นในการสัมมนานี้ ด้วย

พิธีกร : สุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากสำหรับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งในเมืองปูเณ่ และเมืองอื่นๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ?

กงสุลใหญ่ : สิ่งที่จะฝากนักเรียนไทย คือ เรื่องการเตรียมพร้อมก่อนมา ทั้งในส่วนของเอกสารของมหาวิทยาลัย และการตรวจลงตรานักศึกษาที่สถานทูตอินเดียประจำไทย จึงขอให้นักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์เดินทางมาอินเดียอ่านหนังสือคู่มือคนไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดทำซึ่งสามารถรับได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศด้วย และเมื่อเดินทางมาถึงแล้วขอให้ลงทะเบียนรายงานตัวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย และหากประสบปัญหาต่างๆ ขอให้ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสแรกด้วยครับ

พิธีกร : ต้องขอขอบพระคุณท่านมากๆ ครับที่ได้ให้เกียรติ Learningpune.com เข้าสัมภาษณ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับทราบกันในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับกับนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนคนไทยท่านอื่นๆ ในเมืองปунеและเมืองต่างๆ ภายใต้การดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

พิธีกร : พบกับเรื่องราวและสาระดีๆ จากทีมงาน Learningpune.com ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับ ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม สวัสดีครับ



www.learningpune.com